



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา จำนวน ๕ เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีผู้เสนอ

ต่อคณะกรรมการ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑) เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีความคับข้องใจในการกระทำของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวต่อไป

๒) เรื่อง ขอให้ทบทวนสิทธิในการนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีหนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาต่อไป

๓) เรื่อง การบังคับตัดรอนหัวของอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดวนาถบรรพต ซึ่งขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีหนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างในประเด็นเรื่องดังกล่าว

๔) เรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและจะได้นำหรือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๕) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการถ่ายเอกสารการสมัครสอบของ สสวท. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



ติดตามความคืบหน้ากรณีปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- พิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณีปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการศึกษาที่มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยให้นายเชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ในฐานะผู้ร้อง เป็นคณะทำงานนี้ด้วย ต่อมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน





ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผลจากการพิจารณาได้แบ่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่เคยขึ้นอายุราชการได้รับการเยียวยา ตามมาตรา ๘/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๗,๖๐๐ คน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นลำดับแรก เนื่องจากใช้งบประมาณไม่มากและเป็นไปตามกฎหมาย หลังจากนั้น จะพิจารณากลุ่มที่ ๒ ในการเยียวยาให้กับข้าราชการที่ได้รับปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ โดยจะนำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา และจะพิจารณากลุ่มที่ ๓ ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๙,๐๐๐ คน ตามลำดับ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ

ขออนุมัติในหลักการเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมการ

๑) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมการ ณ จังหวัดยะลา จากเดิมระหว่างวันศุกร์ที่ ๔ - วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๒ - วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมการ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมการ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปนั้น คณะกรรมการมีมติกำหนดให้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมการ N 405 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา